

บทที่ 3

ครูมาจากพระเจ้า

พระราชดำรัสอันเป็นข่าวสารสำคัญ – ตอนที่ 1

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาจบบทเรียนนี้แล้ว คุณมีความสามารถที่จะ

- สรุปพระราชดำรัสอันเป็นข้อความพื้นฐานซึ่งพระเยซูทรงเป็นผู้สั่งสอน
- ให้ข้ออ้างอิงทางพระคัมภีร์ซึ่งเป็นข้อสรุปเบื้องต้นของพระกิตติคุณ
- ระลึกถึงว่าผู้เชื่อทั้งหลายต้องสอนในเนื้อหาสาระเดียวกันกับที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสั่งสอนไว้
- ระลึกได้ว่าการสอนและการเทศนาควรทำควบคู่กันไปกับการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของพระเจ้าเป็นสำคัญ
- จำแนกข้อพระคัมภีร์ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการสอนเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์สำคัญ

“จงไปปลางประกาศพลางว่า “แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว”

จงรักษาคนเจ็บคนป่วยให้หาย คนตายแล้วให้ฟื้น คนโรคเรื้อนให้หาย
สะอาดและจذبผีให้ออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ” มัทธิว
10:7-8

คำนำ

ในบทที่แล้วคุณได้เรียนรู้เรื่องการออกไปเพื่อสั่งสอนเรื่องพระเยซู ซึ่งบัดนี้ก็คือการรับผิดชอบของผู้เชื่อทุกคน

คุณก็ได้ศึกษาถึงแบบอย่างคุณภาพชีวิตของพระองค์แล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในชีวิตของคุณซึ่งอยู่ในฐานะเป็นครูคนหนึ่ง คุณได้เรียนรู้ไปแล้วว่าพระองค์ทรงสั่งสอน ทำไม เมื่อใด ที่ไหน และกับใครบ้าง

ในบทนี้และบทต่อไป คุณจะได้เรียนรู้ว่า อะไรบ้างที่พระเยซูทรงสั่งสอนไว้ พระเยซูไม่มีเวลาทั้งชีวิตของพระองค์ เพื่อที่จะอบรมฝึกฝนอัครสาวกของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์มีเวลาเพียงไม่กี่ปี ซึ่งเล็กน้อยเสียเหลือเกิน ดังนั้นพระองค์จึงทรงตั้งเป้าหมายการสั่งสอนของพระองค์ด้วยสาระสำคัญเฉพาะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เท่านั้น ใจความสำคัญของพระราชดำรัสของพระองค์ควรเป็นศูนย์กลางรวมแห่งการออกไปสั่งสอนของคุณเอง

ข่าวสารเบื้องต้น

ข่าวสารเบื้องต้นของพระเยซูสามารถนำมาสรุปได้เพียงประโยคเดียวดังนี้ : พระองค์ทรงสอนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งล่วงแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

มนุษย์ทุกคนอาศัยอยู่ในอาณาจักรตามธรรมชาติของโลกนี้ เขาเหล่านั้นพากันอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ น้อย หรือในหมู่บ้านซึ่งทุกสถานที่ก็อยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของชาติแต่ละชาติ ซึ่งชาตินั้นๆ ต่างก็เป็นอาณาจักรของโลกนี้

ยิ่งไปกว่านั้น อาณาจักรที่ตั้งอยู่ตามธรรมชาติเหล่านี้แม้ว่าจะอยู่ในแผ่นดินโลกก็จริง แต่ทว่ามิใช่อาณาจักรฝ่ายวิญญาณถึงสองฝ่ายให้มนุษย์ในแผ่นดินนั้นต้องสังกัด มนุษย์ทุกคนคือผู้อยู่อาศัยที่เป็นพลเมืองของหนึ่งในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณทั้งสองฝ่ายนี้ หมายความว่ามนุษย์แต่ละคนอาศัยอยู่ในแผ่นดินโลกแต่เป็นพลเมืองของฝ่ายชาตาน หรือมิฉะนั้นก็เป็นของฝ่ายพระเจ้า

ผู้ที่ยังไม่เชื่อทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของชาตาน ชาตานสามารถเข้าปกครองชีวิตของเขาเหล่านั้น เขาจึงมีแบบอย่างของชีวิตและความเป็นอยู่ในแบบฉบับของผู้ที่ไม่มีพระเจ้าคือ ดำเนินชีวิตไปในทางที่ไร้ศีลธรรม เต็มไปด้วยความบาปเพราะเขาใช้ชีวิตตามความต้องการของเนื้อหนังซึ่งเป็นแบบชีวิตที่ปราศจากจริยธรรม

แต่สำหรับเขาเหล่านั้นผู้ซึ่งได้ผ่านการกลับใจโดยสิ้นเชิงแล้วจากความบาปทั้งหมด และได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ในฐานะพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวในชีวิตของเขา ถ้าเช่นนั้นเขาก็จะได้เป็นผู้มีสิทธิเป็นส่วนหนึ่งแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า แล้วพระเจ้าก็คือจอมกษัตริย์ในชีวิตของเขา และพระองค์ทรงปกครองชีวิตของเขา

พระกิตติคุณเรื่องราวอาณาจักรของพระเจ้าคือ วัตถุประสงค์หลักอันเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสเตียน พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มดำเนินงานรับใช้ในโลกมนุษย์ก็โดยประกาศถึงเรื่องการที่ราชอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว

ตั้งแต่นั้นมา พระเยซูได้ทรงตั้งต้นประกาศว่า “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” มัทธิว 4:17

พระองค์ทรงเสด็จสิ้นพระราชภารกิจในโลกนี้โดยการพูดถึง “สิ่งซึ่งเกี่ยวข้องและเป็นของราชอาณาจักรของพระเจ้า”

“ครั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้ว ได้ทรงแสดงพระองค์แก่คนพวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่าง พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่างสี่สิบวัน และได้ทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า” กิจการ 1:3

ระหว่างการเริ่มต้นและการเสด็จสิ้นพระราชภารกิจของพระเยซูบนโลกนี้นั้น พระกิตติคุณเรื่องราวอาณาจักรของพระเจ้าคือ ศูนย์กลางของการสั่งสอนของพระองค์และพระองค์ทรงกล่าวว่า

“แต่พระองค์ทรงกล่าวแก่เขาว่า “เราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าที่เมืองอื่นๆ ด้วย เพราะว่าที่เรารับใช้มาก็เพราะเหตุนี้เอง”” ลูกา 4:43

แม้คำอุปมาของพระเยซูทั้งหมดก็เล็งถึงแต่การขยายความเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้า การอัศจรรย์ทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงกระทำนั้นแท้จริงก็คือการแสดงให้เห็นถึงราชอาณาจักรของพระเจ้าในเชิงปฏิบัตินั่นเอง

พระเยซูทรงสั่งสอนประชาชนให้เล็งความสนใจทั้งหมดไปที่แผ่นดินสวรรค์โดยทางประสบการณ์ของการบังเกิดใหม่ (ยอห์น 3) นี่คือการประกาศ

พระเยซูยังทรงสั่งสอนประชาชนถึงวิธีที่จะดำรงชีวิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า โดยการพัฒนาแบบอย่างของชีวิตในลักษณะของผู้ที่ดำเนินตามแบบฉบับของผู้ที่สมควรแก่ราชอาณาจักรสวรรค์ (ตัวอย่างต่างๆ อ่านได้จาก มัทธิว 5-7) นี่คือการสร้างสาวก

เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับสาระสำคัญของวิชาที่เกี่ยวกับราชอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้า ทางสถาบันฯ จึงเสนอหลักสูตรที่มีชื่อว่า “ชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้า” ถ้าคุณยังไม่เคยเรียนในหลักสูตรนี้ ทางเราใคร่ขอแนะนำให้ท่านเรียน เพราะสำคัญมากจริงๆ วิชานี้บรรจุรายละเอียดการสอนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระกิตติคุณของราชอาณาจักรของพระเจ้า

ยังมีอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งขอเสนอให้ท่านเรียนจากสถาบันฯ ก็คือ “รากฐานของความเชื่อ” วิชานี้จัดไว้เพื่อการสอนที่ตั้งอยู่บนหลักความจริงเบื้องต้น (“การวางรากฐาน” ทางฝ่ายวิญญาณ) ซึ่งหมายถึงการที่แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่จริงๆ ในโลก

หากคุณเป็นผู้ที่กำลังศึกษาวิชาทั้งสองตามที่ทางสถาบันฯ ได้แนะนำไว้ไปพร้อมกันด้วย เมื่อคุณเรียนหลักสูตรเหล่านี้ครบถ้วนดีแล้ว นั้นแหละคุณจึงเข้าใจว่าจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ด้วยวิถีใด และจะดำรงชีวิตในฐานะคุณเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรของพระเจ้าได้อย่างไร สิ่งนี้ต่างหากที่ควรยึดไว้เป็นสาระสำคัญ เพราะคุณต้องออกไปเทศนาและสั่งสอนผู้อื่นให้เข้าใจด้วย

ใจความเบื้องต้นอันเป็นรากฐานของพระกิตติคุณ

มีข้อความในพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งสรุปใจความสำคัญอันเป็นเรื่องราวพระกิตติคุณในขั้นพื้นฐาน

“ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นรากฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่

และซึ่งจะทำให้ท่านรอด ถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้น เว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆ

เรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้รับไว้ นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุด คือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์

และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น” 1 โครินธ์ 15:1-4

ใจความเบื้องต้นอันเป็นรากฐานของพระกิตติคุณก็คือ การที่พระเยซูทรงยอมวายพระชนม์เพื่อความบาปของเรา ตามที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์นั้น พระองค์ทรงถูกฝังไว้ และพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายตามที่พระคัมภีร์มีหลักฐานรับรองไว้

เมื่อคุณเทศนาหรือสั่งสอนพระกิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้า เรื่องราวที่คุณกล่าวนั้น ควรมีความจริงพื้นฐานเหล่านี้รวมอยู่ด้วย และต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวของพระกิตติคุณนั้น

การสอนพระคัมภีร์ควรให้เกี่ยวกับอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ การประกาศ (จะเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้าได้อย่างไร) หรือการสร้างสาวก(จะดำรงชีวิตในราชอาณาจักรของพระเจ้าได้อย่างไร)

พระวาจาของพระเจ้า

พระเยซูทรงสั่งสอนเรื่องราวแห่งความจริงของพระเจ้า

“พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนสัตย์ซื่อ ได้สั่งสอนทางของพระเจ้าจริง ๆ...” มัทธิว 22:16

พระองค์ทรงสอนด้วยหลักข้อเชื่อ

“พระองค์จึงตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเป็นคำอุปมา และพระองค์สอนพวกเขาด้วยหลักข้อเชื่อของพระองค์” มาระโก 4:2

คุณจะเรียนรู้ขณะที่คุณศึกษาวิธีการสอนของพระเยซูคริสต์ ซึ่งแม้ว่าพระองค์ทรงใช้พระคัมภีร์เดิมบ่อยครั้งก็ตาม แต่การสอนพระคัมภีร์ควรรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการเปิดเผยจากพระวาจาของพระเจ้าทั้งหมด เพราะว่ามันคือพื้นฐานในการสอนซึ่งสอนเราถึงวิธีที่จะดำเนินชีวิตในราชอาณาจักรของพระเจ้า

“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม

“เพื่อคนของพระเจ้าจะรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง” 2 ทิโมธี 3:16-17

หน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายไว้แก่ผู้เชื่อทุกคน

ผู้เชื่อทุกคนถูกมอบหมายโดยพระเยซูให้ทำหน้าที่สอนหรือเทศนาพระกิตติคุณด้วยข้อความเดียวกัน นั่นคือพระกิตติคุณแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

พระเยซูทรงสั่งสอนสาวกของพระองค์ไว้ดังนี้

“จงไปพลาจประกาศพลาจว่า แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว

จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนตายแล้วให้ฟื้น คนโรคเรื้อนให้หาย สะอาดและจงขับผีให้ออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ” มัทธิว 10:7-8

“ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”” มาระโก 16:15

การสั่งสอนของพระเยซูมักเน้นย้ำและรวมไปถึงการเพิ่มพูนผลผลิตด้านประชากรให้ได้รับฟังพระกิตติคุณของพระองค์ ดังนั้นผู้เชื่อเหล่านั้นซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า จึงมีความรับผิดชอบประการหนึ่งคือ จะต้องทำการเพิ่มพูนผลผลิตและนำคนอื่นๆ มาสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้าด้วย นี่คือวิธีที่จะแผ่ขยายราชอาณาจักรของพระเจ้าออกไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

ผู้กลับใจใหม่ในราชอาณาจักรพระเจ้าต้องกลายมาเป็นสาวก สาวกคือ นักเรียนของครูคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่ทั้งเรียนรู้และนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ

และแล้วสาวกต้องกลายเป็นอัครทูต อัครทูตคือผู้ที่ถูกส่งออกไปพร้อมด้วยหน้าที่พิเศษที่มอบหมายให้ไปทำในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ที่จัดส่งเขาไป

เพราะว่าคุณได้รับพระกิตติคุณจากพระเยซูคริสต์โดยไม่ต้องเสียเงิน ดังนั้นคุณก็ต้องแบ่งปันทุกสิ่งที่เป็นพระกิตติคุณของพระองค์แก่คนอื่นๆ อย่างเปล่าๆ ดังแบบฉบับที่เปาโลได้สรุปไว้ดังนี้

“จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลาย คนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย” 2 ทิโมธี 2:2

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องสัตย์ซื่อต่อหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเจ้า ในการแผ่ขยายพระกิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรสวรรค์ เพราะว่าเมื่อคุณได้ทำหน้าที่นี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว อาณาจักรของโลกนี้จะสิ้นสุดลง

“ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่ สุดปลายจะมาถึง” มัทธิว 24:14

และแล้วพระเยซูคริสต์ก็จะทรงจัดตั้งพระราชอาณาจักรของพระเจ้าในวาระสุดท้ายนั้น ซึ่งจะ เป็นราชอาณาจักรที่มีรูปแบบชนิดที่มองเห็นได้

การแสดงให้เห็นด้วยฤทธานุภาพ

พระกิตติคุณที่ว่าด้วยเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้ามิใช่เป็นแต่เพียงพระกิตติคุณที่พูดด้วยถ้อยคำเท่านั้น สิ่งนี้ต้องถูกสอนควบคู่กันไปโดยการแสดงให้เห็นด้วยฤทธานุภาพแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้าในเชิงปฏิบัติด้วย

พระเยซูตรัสว่า

“พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และให้ประกาศปีแห่งการโปรดปรานของพระเป็นเจ้า” ลูกา 4:18

(ดูที่ มัทธิว 9:35 ด้วย)

“เหตุฉะนั้น ผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้น ทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วย ผู้นั้นจะได้ชื่อว่า เป็นผู้หย่อนที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ ผู้นั้นจะได้ชื่อว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์” มัทธิว 5:19

เมื่อพระเยซูทรงมอบหมายภารกิจให้สาวกของพระองค์ เพื่อที่จะออกไปแผ่ขยายพระกิตติคุณเรื่องราวอาณาจักรของพระเจ้านั้น พระองค์ได้ทรงกำชับพวกเขาเหล่านั้นว่า

“จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนตายแล้วให้ฟื้น คนโรคเรื้อนให้หาย สะอาด และจงขับผีให้ออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ” มัทธิว 10:8

พระกิตติคุณเรื่องราวอาณาจักรของพระเจ้าต้องถูกสอนควบคู่กันไปโดยการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของพระเจ้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้

เนื่องจากวิชานี้เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญมาก ทางสถาบันฯ ขอเสนอหลักสูตรหนึ่งมีชื่อเรื่องว่า “หลักการของฤทธิ์อำนาจ” เพราะว่าวิชา “กลยุทธ์การสอน” ซึ่งคุณกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรนี้ต้องมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการแสดงให้เห็นด้วยคุณภาพ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญหากคุณศึกษาและนำหลักการที่สอนไว้ในหลักสูตรทั้งสองนี้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกัน

ชื่อ _____

บททดสอบตนเอง บทที่ 3

1. จงเขียนชื่อพระคัมภีร์สำคัญของบทนี้จากความทรงจำ

2. อะไรคือพระกิตติคุณอันเป็นพื้นฐานที่ได้สั่งสอนไว้โดยพระเยซูคริสต์

3. บอกข้ออ้างอิงทางพระคัมภีร์ซึ่งสรุปใจความสำคัญเบื้องต้นอันเป็นพื้นฐานของพระกิตติคุณ

4. ข้อความต่อไปนี้ ถูก หรือ ผิด : ผู้เชื่อทั้งหลายต้องสอนและเทศนาถึงพระกิตติคุณเดียวกันกับที่พระเยซูทรงสอนไว้

ข้อความนี้ _____

5. การสอนและการเทศนาพระกิตติคุณต้องกระทำใ้ควบคู่กันไปด้วยกันโดยการแสดงให้เห็นถึง _____ ของพระเจ้า

6. อะไรเป็นหนังสือที่เป็นพื้นฐานของการสอนซึ่งสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในราชอาณาจักรของพระเจ้า

คำตอบบททดสอบ บทที่ 3

1. “จงไปปลางประกาศพลางว่า “แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” จงรักษาคนเจ็บคนป่วยให้หาย คนตายแล้วให้ฟื้น คนโรคเรื้อนให้หายสะอาดและจงขับผีให้ออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ” มัทธิว 10:7-8

2. พระกิตติคุณอันเป็นพื้นฐานที่พระเยซูทรงสั่งสอนก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งรวมถึงวิธีที่จะเข้าสู่อาณาจักรนั้น (การประกาศ) และทำอย่างไรจึงสามารถดำรงชีวิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า (การสร้างสาวก)

3. 1 โครินธ์ 15:1-4

4. ข้อความนั้น ถูก

5. ฤทธานุภาพ

6. พระวอนะของพระเจ้า พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่

เพื่อการศึกษาต่อไป

1. ควรสมัครเพื่อได้รับบทเรียนของสถาบันฯ ในหลักสูตรที่มีชื่อว่า “ชีวิตในราชอาณาจักรของพระเจ้า” เพื่อศึกษาต่อไปในเรื่องราชอาณาจักรฝ่ายวิญญาณซึ่งพระเยซูทรงสอนไว้
2. “รากฐานของความเชื่อ” ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งของสถาบันฯ ซึ่งอธิบายถึงความจริงเบื้องต้นของพระกิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้า เป็นสิ่งสำคัญซึ่งคุณควรเรียนสิ่งเหล่านี้ด้วย
3. ควรได้รับบทเรียนของสถาบันฯ ในหลักสูตรที่มีชื่อว่า “หลักการของฤทธิ์อำนาจ” เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปว่าทำอะไรจึงจะสามารถเอาแสดงให้เห็นถึงฤทธานุภาพไปใช้ควบคู่กันไปกับการสอนและการเทศนา